

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

VCOM – กว่าจะรู้ ก็ได้แค่แก๊งกำไร

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาจั่วหัว...

ถามว่า ตลาดหุ้นในรอบการ Rebound ที่ผ่านมา มีคนรวยมากน้อยเพียงไร คำตอบก็อาจจะต้องมองกันไปว่า “รวยแบบไหนล่ะ” ถ้าเป็นรายเล็ก ๆ แล้วเล่นหุ้นเล็ก ๆ ที่ราคาลงไปต่ำ ๆ แล้วขึ้นมาในรอบนี้นั้น ถ้ามองกันที่เปอร์เซ็นต์ของการขึ้น ก็ต้องบอกเลยว่า “น่าจะรวย” แต่คำว่ารายนั้น ก็ย่อมเป็นรายแบบรายย่อย... เพราะการจะเล่นหุ้นเล็ก ๆ หรือหุ้นแก๊งกำไร บางตัวก็ไม่สามารถจะซื้อหุ้นได้ ในจำนวนที่ละมากๆ หุ้นที่ต่ำกว่า 5 บาท หรือ ต่ำกว่า 10 บาท หรือ ยิ่งถ้าต่ำกว่า 1 บาทด้วยแล้วนั้น จะมีไม่กี่ตัวหรอก ที่จะสามารถเข้าซื้อได้ทีละจำนวนมากๆ... นั่นก็แปลว่า ถ้าใครที่เล่นหุ้นเล็ก ๆ ในรอบตลาดที่ขึ้นมารอบนี้นั้น ก็อาจจะรวย แต่ไม่มั่งคั่ง (คงเข้าใจคำนี้แหละครับ) ส่วนคนที่เล่นหุ้นใหญ่ ๆ ถามว่ารวยไหม คงต้องบอกว่า ถ้าถูกตัว ก็อาจจะได้ทั้งรวย ได้ทั้งมั่งคั่ง เพราะสามารถลงเงินเข้าไปได้ทีละหลายๆ หลายตัว จะลงเงินไป สิบล้าน ร้อยล้าน ก็ยังได้เลย แต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นมาของรอบ ผลตอบแทนจะไม่เท่ากับ หุ้นเล็ก ๆ หรือกันนะ แต่ความมั่งคั่ง อาจจะไต่เงินก่อนใหญ่กว่า... ลองๆ ไปนั่งหาดูนะครับ หุ้นตัวไหนที่รวย และหุ้นตัวไหนที่ได้ทั้งรวย และมั่งคั่ง... แต่พอเจอหุ้นอย่างทีกล่าวมานี้แล้วนั้น เราก็จะรู้ได้เลยทันทีว่า ตอนนี้อาจจะเข้าไปหน่อยแล้ว ที่จะมองถ้อยยาวๆ เพื่อหวังกำไรแบบรวยๆ หรือมั่งคั่งได้ ก็อย่างว่าแหละครับ ตลาด หรือ SET Index ที่ขึ้นมาขึ้นนั้น หลายๆ ท่าน หรือ แม้แต่หลายๆ ค่าๆ ก็ไม่มันใจกันทั้งนั้น มองว่าแพง มองว่าเต็มมูลค่ากันทั้งนั้นแหละ... ตอนนั้น 1200 ปลายๆ หรือ 1300 นิดๆ นะ แล้วตอนนั้นล่ะ อยากรู้ จะคิดไป

ดูตามเกม...

ก็ต้องเล่นเกมแก๊งกำไรอย่างทีกล่าวมาข้างต้นแหละนะ ขึ้นมาแล้ว 1 รอบ และน่าจะพึ่งผ่านการพักตัว แล้วมีแววกำลังจะขึ้น และอีกประการคือ ก็คงเล่นได้แบบ รายย่อยเล่นเท่านั้น

แนวรับ

: ... 3.80-3.70 ยืน 3.70 ไม่ได้ ก็ต้อง Cut Loss

เป้าหมาย

: ... 4.00 และ 4.20 (แต่ยืน 4.0 ได้ มีแวว ขึ้นไกล)

Price Chart...(VCOM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น VCOM... หุ้นเล็ก ๆ หรือ หุ้นแก๊งกำไร การเข้าเล่น ก็ต้องเน้น ทางหนีไว้อย่างเคร่งครัดด้วยนะ หากไม่เป็นไปในแนวทางที่เราคาดไว้ ก็ต้องยอม Cut ไม่เช่นนั้น อาจจะกลายเป็นติดหุ้น ไม่ว่าหุ้นนั้น จะอยู่ที่ราคาต่ำๆ ก็ตาม... แล้วยิ่ง ถ้ามีการขึ้นมาแล้ว 1 รอบ อาจจะกลายเป็นแค่ 1 รอบ เท่านั้นก็ได้... แม้ว่า VCOM เราเห็น Volume ที่เข้ามาในตอนนั้น ก็ต้องคิดไว้ก่อนด้วยว่าเขาอาจจะขึ้น เพื่อจะได้ระบายของออกก็ได้ ซึ่งเราก็อาจจะทำตัวเป็นแหลลาม ไก่ยังพอได้... แต่ถ้าว่ากันตามรูปแบบสัญญาณของแนวโน้มแล้ว โอกาสในทางขึ้นดูจะเป็นต่อมากกว่า และ อาจจะมีรอบที่ 2 ที่จะขึ้นยาวหรือแรงๆ กว่ารอบแรก ที่ผ่านมาก็เป็นไปได้เช่นกัน